



**รมว.ดีอีเอส ชู “การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563
(Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020)”
เป็นมาตรฐานสถิติของประเทศที่สำคัญ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์**

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Connected product by TCPC 2020)” เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลสถิติของหน่วยงานโดยเฉพาะข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลสถิติของประเทศสามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดทำขึ้นต่างช่วงเวลาและต่างแหล่งข้อมูลได้ร่วมกัน สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการกำหนดนโยบายหรือตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการผลิตสถิติของประเทศ รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตสถิติของประเทศได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของมาตรฐานสถิติ และใช้การจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Central Product Classification 2020: TCPC 2020) ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดีอีเอส โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปาฐกถา เรื่อง “มาตรฐานสถิติกับ Digital Ecosystem” เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้มาตรฐานสถิติในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงข้อมูลในยุคดิจิทัล และ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำเสนอเรื่อง “การยกระดับความสามารถทางสถิติด้วยมาตรฐานสถิติ” เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้มาตรฐานสถิติในการพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ในส่วนของเวทีเสวนาเชิงวิชาการได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 (Connected product by TCPC 2020)” รวมทั้งมีผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาร่วมสะท้อนมุมมองการจัดทำหรือการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน และประโยชน์ที่ได้จากการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มาจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 50 หน่วยงาน โดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th Facebook: NSOOFTHAILAND